

Nhiệm vụ sinh viên ra trình bày về việc mua thẻ tín dụng credit card

Tên: Nguyễn Văn Phan

Địa chỉ: Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 11:48

Sue Ellen Christian là một sinh viên Mỹ sắp ra trình bày. Không nhận cô đang mua và các món đồ đã vay để bảo hiểm cho chi phí học hành và sinh sống

trong suốt thời gian dài đi học mà cô cũng còn phải lo lắng về những món nợ credit card đang đeo theo cô suốt sáu, bảy năm qua.



Là một sinh viên tốt nghiệp đi học rồi và sau đó quay trở lại để hoàn tất một văn bản khác, cô Christian đã phải cố gắng tìm ra cách sống trong cách sống nợ credit card.

Cho tôi nay, tôi thay, cố gắng đó của cô đã không để lại một mong muốn.

Vì còn trẻ và vẫn còn đang phải học hỏi và trách nhiệm tài chính cá nhân, cô sinh viên Christian, cũng như bao sinh viên đang trang lứa, đã tích lũy một món nợ tín dụng credit card khá lớn trong khi còn là sinh viên đi học. Cô đã sống nợ credit card trong nhiệm vụ “khúc quanh” của đời sinh viên chi trả cho các cuộc vui chơi và nghỉ. Mùa Xuân, những hóa đơn không hề ngừng cùng những món tiêu pha khác mà khi nghĩ lại cô thấy chúng như không phải là “tào lao” thì cũng “lãng nhách.” Những thói quen đó dần dần trở thành một khoản nợ đáng kể, mà nếu lâu không được thanh toán thì một ngày nào đó chúng sẽ trở thành “oan gia” theo mãi bên mình!

Nhiệm vụ sinh viên ra trình bày về lợi ích của thẻ tín dụng credit card

Tên: Vann Phan

Địa chỉ: Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 11:48

Và về tình hình kinh tế tài chính chung hiện nay trên toàn quốc, ai cũng cảm thấy chuyển đổi tay vào ví rút tiền mặt credit card ra để trình bày cho mọi người thấy về lợi ích chuyển đổi làm hiện là không những hóa việc mua sắm cái check trình bày ngân hàng miễn tiền (và lâu lâu còn bỏ “lưu”) của mình.

Hiện tại mà gặp, nhiệm vụ sinh viên khác cũng là kể về lợi ích, về lợi ích của cô sinh viên Sue Christian. Theo công ty cho vay Nellie Mae, tính trung bình, mọi sinh viên trên đất Mỹ mang một món nợ credit card trên 2,000 đô-la trình bày lúc ra trình bày. Hiện tại trong năm 2004 không thôi, 76% số sinh viên đi học Mỹ trên toàn quốc về mặt vào năm học đã số nợ credit card đi đầu pha, số mua sắm trên đất.

Các công ty credit card về mặt ý về mặt lợi ích sẵn đưa đi gửi sinh viên đi học, và thông trình bày thì đó là một sáng kiến công ích gì. Trong trình bày học của mình, cô sinh viên Christian ký tên xin đi học của trình bày credit card đưa đi học trình bày là để lấy cho đi học một chiếc áo T-shirt do trình bày hiện tại Bronco Bash phát không.

Ba, bốn năm sau khi khi sử dụng credit card, cô Christian đã học hỏi đi học khá nhiều. Vào một lúc nào đó trong đi sinh viên, mua vé máy bay và trình bày khách sạn có về là các món tiêu pha chính đáng của trình bày dùng trình bày credit card, nhưng về sau nhiệm vụ sinh viên về trình bày sao mình đã chi tiêu quá trình bày vì trên tay trình bày có trình bày credit card “đi tách” kia.

Vậy thì, làm sao mà các bạn sinh viên có thể ngăn chặn những món nợ credit card khi tăng lên? Có người cho rằng người ta phải dùng credit card một cách “có trách nhiệm,” và cảm giác trình bày đã tránh về mua những gì cần thiết trình bày trình bày trong lúc mình không có trình bày trình bày. Thêm nữa, mọi tháng hãy tìm cách trình bày các món nợ credit card đi. Một ý kiến hay khác là tránh dùng trình bày credit card trình bày khi đó là trình bày học trình bày!

Nhưng cô sinh viên Christian thú nhận là cô đã làm theo những lời khuyên quý báu kia hiện trình bày một chút.

Sau đây là những nguyên tắc cần bạn có thể dùng làm kim châm nam cho các bạn sinh viên đang cảm trong tay trình bày credit card luôn trình bày những kẻ bao phen hiện hiện dùng nó coi là con dao hai lưỡi:

Nhiệm vụ sinh viên ra trường về việc mua sắm bằng thẻ credit card

Tên: Vann Phan

Địa chỉ: Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 11:48

- Tiền trong credit card không bao giờ là “tiền chừa” cả.

- Chỉ xài credit card cho món mua sắm cần thiết và chỉ khi nào thực sự mình có khả năng trả dứt món đó trong tương lai gần.

- Tiền lấy từ thẻ credit card mua sắm không được dùng để thay thế cho món tiền mua hàng mà mình không có khả năng trả trong hiện tại cũng như trong tương lai.

- Những món tiền tính vào credit card phải được thanh toán ngay trong thời gian cho phép, thường là trong vòng một tháng, bởi vì nếu bạn không thanh toán hết thì dĩ nhiên là tiền lãi sẽ tích lũy theo tháng và có nguy cơ biến thành món nợ không bao giờ trả nổi. Lịch sử tài chính Mỹ cho thấy rằng hiếm khi có kẻ đi khờ và mất kiểm soát khi mua sắm mà mình đã trượt vay trong đời.

- Nếu không trả dứt toàn bộ món tiền trong thẻ bill của credit card, ít nhất kẻ mang nợ cũng phải trả một số tiền lãi hàng tháng thì thôi nhưng công ty credit card sẽ gửi thư hàng tháng, bởi vì nếu bạn chỉ trả số tiền tối thiểu đó thì công ty khác nào cho phép công ty credit card tính thêm tiền lãi vào món tiền mình đã mua sắm hết.

- Và dĩ nhiên quan trọng nhất cho mọi sinh viên đang sở hữu thẻ credit card là nếu có sự thay đổi địa chỉ khi ra trường thì người sinh viên có bổn phận phải thông báo ngay cho công ty credit card địa chỉ mới (và chính xác) để ngăn ngừa trường hợp bị phạt tiền trên credit card do mình trả bill trễ chớ vì có chuyện thay đổi địa chỉ như vậy cả.

(Viết theo mlive.com và collegeparents.org)